

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **17** /BC-UBND

Quảng Ngãi, ngày **04** tháng **02** năm 2014



TRUNG TÂM CÔNG ĐẢM & TÍN DỤNG Q. NGÃI	
CV	Số: 672
ĐẾN	Ngày: 05/02/14
	Ngày: 2014

BÁO CÁO

Tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014

Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, điều hành bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm an toàn trật tự xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, Công điện số 98/CD-TTg ngày 15/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, Công văn số 2303-CV/TU ngày 13/01/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, các đơn vị trực thuộc, các huyện, thành phố, các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động phục vụ nhân dân, người lao động đón Tết đảm bảo vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn và ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm 2014.

UBND tỉnh Quảng Ngãi tổng hợp và báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Tình hình hàng hóa và giá cả thị trường Tết

Trên cơ sở quán triệt các giải pháp chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh Quảng Ngãi đã tăng cường quản lý, điều hành chặt chẽ việc đảm bảo cung cầu hàng hóa và bình ổn giá thị trường phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng được lập kế hoạch chu đáo và triển khai kịp thời, đạt hiệu quả¹. Đã tạm ứng khoản kinh phí 27,5 tỷ đồng cho 04 doanh nghiệp thực hiện bán hàng bình ổn giá tại các siêu thị và đưa hàng bình ổn giá về bán tại các huyện, vùng sâu, vùng xa từ trước Tết hơn 01 tháng, đảm bảo các loại hàng hóa thiết yếu thuộc chương trình

¹ Qua kiểm tra phát hiện 01 vụ buôn lậu, buộc tự tiêu hủy 15 hộp mỹ phẩm; phát hiện 06 vụ vận chuyển, buôn bán hàng cấm, xử phạt 15 triệu đồng, tịch thu hơn 300 bao thuốc lá; giao công an xử lý 01 vụ buôn bán pháo nổ và nhắc nhở đối với một số trường hợp vi phạm nhỏ khác.

binh ổn có mức giá thấp hơn giá thị trường từ 5-10%. Nhờ vậy, lượng hàng hóa cung ứng trên thị trường phục vụ Tết dồi dào, phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã, chất lượng tốt hơn, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong tỉnh.

Tuy nhiên, do tình hình kinh tế chung vẫn còn khó khăn và trong năm qua toàn tỉnh bị thiệt hại nặng do ảnh hưởng của bão lụt, nên sức mua trên thị trường thấp hơn so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, chỉ thực sự tăng mạnh vào khoảng 7 ngày trước Tết. Giá cả hàng hóa những ngày trước và cận Tết có tăng so với ngày thường, nhưng mức tăng không cao, bình quân từ 5% đến 15%, không xảy ra tình trạng đầu cơ, sốt giá. Riêng trong những ngày cận tết, một số mặt hàng có mức giá tăng khá cao, chủ yếu là các loại dịch vụ ăn uống, nước giải khát tăng khoảng 10-40%, thịt bò, cá thu tăng khoảng 40-60%.

Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tiếp tục được triển khai thực hiện tốt và có hiệu quả. Hàng hóa phục vụ Tết lưu thông và tiêu thụ trên thị trường chủ yếu là hàng sản xuất trong nước, chiếm hơn 90%, được ghi nhãn hàng hóa và có xuất xứ rõ ràng, được người tiêu dùng tin tưởng, lựa chọn mua sắm. Các mặt hàng ngoại nhập được bày bán nhưng có số lượng ít, trong đó các loại bánh, kẹo, thực phẩm, trái cây từ có xuất xứ từ Trung Quốc giảm mạnh.

Nhìn chung, hàng hóa chuẩn bị phục vụ Tết khá dồi dào, chất lượng đảm bảo. Chương trình bình ổn giá được triển khai sớm, cộng với sức mua có phần giảm nên giá cả tăng không cao. Nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân cơ bản được đáp ứng tốt.

2. Công tác chăm lo đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số và đối tượng gặp khó khăn

Đã chỉ đạo và triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công cách mạng, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, đảm bảo để mọi người đều được đón Tết trong không khí vui vẻ, đầm ấm.

Lãnh đạo tỉnh đã tổ chức các đoàn đi thăm các gia đình chính sách tiêu biểu và các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết. Tổ chức tặng quà của Chủ tịch nước cho 63.240 người, với tổng số tiền là 13,077 tỷ đồng. Trích ngân sách tỉnh 26,198 tỷ đồng, ngân sách các huyện, thành phố trên 1,397 tỷ đồng để tổ chức thăm hỏi và động viên các gia đình có công và đối tượng chính sách; thăm hỏi và tặng quà cho 17.315 người cao tuổi trong dịp Tết với tổng kinh phí trên 4,7 tỷ đồng; thực hiện trợ cấp thường xuyên cho 80.959 đối tượng được bảo trợ xã hội trong tháng 01/2014 với tổng kinh phí trên 18,263 tỷ đồng. Hoàn thành việc phân bổ 3.170 tấn gạo do Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả bão, lũ đến với người dân trong dịp Tết cho 43.569 hộ,

với 169.835 khẩu trước ngày 25/01/2014 (tức trước ngày 25 tháng Chạp năm Quý Ty).

Trước Tết, UBND tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng 27.200 suất quà cho người nghèo, đối tượng bị thiệt hại do bão lụt trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí 11,295 tỷ đồng. Cùng với ngân sách tỉnh, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ hơn 516 triệu đồng để tổ chức thăm và tặng quà cho hơn 1.365 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với mức từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng/suất.

Nhờ vậy, công tác chăm lo cho đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng gặp khó khăn trong dịp Tết được thực hiện chu đáo, góp phần tạo điều kiện và khích lệ tinh thần để toàn thể nhân dân tỉnh nhà đón năm mới trong không khí phấn khởi, đầm ấm.

3. Tình hình đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội:

Năm nay, Tết Nguyên đán được nghỉ dài ngày nhưng quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết được đảm bảo. Tình trạng vi phạm trật tự an toàn xã hội có giảm so với năm trước, tính từ ngày 29/01 đến ngày 03/02/2014, xảy ra 05 vụ vi phạm về trật tự xã hội (cùng kỳ năm trước có 14 vụ); trong đó, cố ý gây thương tích 03 vụ, trộm cắp tài sản 01 vụ, trốn khỏi nơi giam 01 vụ, đã điều tra làm rõ 04 vụ.

Các lực lượng công an đã triển khai kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp tết; phát hiện và bắt quả tang 01 vụ đánh bạc, tạm giữ 04 đối tượng; vận động 01 đối tượng truy nã ra đầu thú; tổ chức 113 lượt tuần tra kiểm soát đảm bảo TTATGT, phát hiện 373 trường hợp vi phạm, tạm giữ: 01 ô tô, 117 mô tô và 466 giấy tờ xe.

Trong dịp tết xảy ra 04 vụ cháy, 01 vụ nổ. UBND tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

4. Tình hình đảm bảo giao thông vận tải, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân; cung cấp điện và nước sinh hoạt cho sản xuất và sinh hoạt

Lĩnh vực giao thông vận tải: Đã chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm soát chặt chẽ tại các bến tàu, bến xe, địa điểm tập trung hành khách; lập kế hoạch vận chuyển hợp lý, khoa học để đáp ứng tối đa nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hóa trong dịp Tết. Việc kê khai, niêm yết giá cước dịch vụ vận tải được thực hiện theo đúng quy định.

Kết quả vận tải tính từ ngày 27/01 đến ngày 02/02/2014 (từ ngày 27 tháng chạp đến ngày mùng 03 Tết) như sau:

- Vận tải đường bộ: Lượng xe thông qua bến đạt 767 lượt xe; hành khách thông qua bến là 22.788 lượt người. Khối lượng hàng hóa vận chuyển là 36.733 tấn.

- Đối với hoạt động xe buýt: Số chuyến khai thác là 954 chuyến xe, lượt hành khách là 43.562 lượt người, doanh thu đạt trên 605 triệu đồng.

- Vận tải đường thủy tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn: Lượng tàu thông qua bến cảng là 15 lượt tàu; số hành khách thông qua cảng là 1.719 lượt người; khối lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 60 tấn.

Đã chỉ đạo bố trí lực lượng tại các địa bàn, vị trí giao thông trọng điểm và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn giao thông. Tổ chức 1.042 ca tuần tra, kiểm soát, tạm giữ 115 xe mô tô và 994 giấy tờ xe; lực lượng thanh tra giao thông đã tổ chức 160 lượt tuần tra, xử phạt 191 trường hợp với số tiền trên 559 triệu đồng; tước giấy phép lái xe có thời hạn 62 trường hợp; đình chỉ lưu hành có thời hạn 09 phương tiện. Đồng thời, UBMTTQ các cấp đã phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền ý thức đảm bảo an toàn giao thông trong khu dân cư. Dù vậy, nhiều trường hợp tai nạn giao thông đáng tiếc vẫn xảy ra. Tính từ ngày 29/01 đến ngày 02/02/2014 đã xảy ra 05 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 04 người, bị thương 05 người. So với cùng kỳ năm trước, giảm 01 vụ, giảm 01 người chết và 02 người bị thương. Giao thông đường sắt và đường thủy không xảy ra vụ tai nạn nào. Tuy nhiên, do bất cẩn nên 01 thuyền viên trên tàu của ngư dân Khánh Hòa hoạt động trên vùng biển Sa Huỳnh, huyện Đức Phổ bị rơi xuống biển chết.

Về điện, nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất: Tình hình cung cấp điện, nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trước trong và sau Tết được ổn định, liên tục 24/24 giờ; không xảy ra tình trạng thiếu nước sạch phục vụ sinh hoạt, đảm bảo nước cho sản xuất; không xảy ra sự cố lưới điện, không có trường hợp nào, khu vực nào bị cắt điện; không xảy ra sự cố cháy nổ về điện gây tổn thất về người và tài sản.

5. Tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trong dịp Tết

Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh trước, trong và sau tết được chuẩn bị chu đáo và triển khai thực hiện tốt. Ngành Y tế đã chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường kiểm tra tình hình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra dịch bệnh và vụ ngộ độc nào trong dịp Tết². Công tác trực khám chữa bệnh được tổ chức nghiêm túc ở 4 cấp (trực lãnh

² Đã phát 315 lượt phát thanh, 6 lượt truyền hình tuyên truyền về VSATTP; kiểm tra 667 cơ sở kinh doanh thực phẩm và ăn uống, xử phạt 34 cơ sở với số tiền là 29,7 triệu đồng.

đạo, lâm sàng, cận lâm sàng, bảo vệ) theo đúng chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Chỉ thị số 01/2014/CT-BYT ngày 14/01/2014 về việc đảm bảo công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết Giáp Ngọ năm 2014. Tỉnh cũng đã chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần cán bộ y tế tham gia trực Tết và bệnh nhân còn lưu lại tại các cơ sở điều trị trong dịp Tết³; thực hiện hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân và nhân viên y tế thường trực trong 04 ngày Tết với mức 30.000 đồng/bệnh nhân/ngày và 40.000 đồng/nhân viên y tế/ngày.

Để đảm bảo cung cấp máu cho cấp cứu và điều trị trước trong và sau tết, Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh đã tích cực tổ vận động, tiếp nhận hơn 700 đơn vị máu và đã sử dụng cho người bệnh hơn 400 đơn vị.

Trong thời gian từ ngày 29/01 đến 02/02/2013 (tức từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết) các cơ sở y tế tại địa phương đã tiếp nhận và điều trị cho 3.831 lượt bệnh nhân; thực hiện 236 ca phẫu thuật, khám cấp cứu và tai nạn cho 2.190 người. Việc tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân cơ bản được thực hiện kịp thời, không để chậm trễ gây bức xúc trong dư luận.

6. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, phát thanh truyền hình

Các hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống như lễ hội đua thuyền, ra quân đánh bắt đầu năm, hô bài chòi, cờ tướng... được duy trì và tổ chức sôi nổi, rộng khắp trong toàn tỉnh; đặc biệt là chương trình văn nghệ và bắn pháo hoa đón giao thừa tại Quảng trường tỉnh đã thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham dự, tạo khí thế đón xuân vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.

Các chương trình phát thanh, truyền hình trên sóng PTQ trước, trong và sau Tết được xây dựng chu đáo với nhiều phóng sự, chuyên mục, chuyên đề hấp dẫn đã kịp thời phản ánh được không khí đón Xuân, vui Tết phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ, nhân dân tỉnh nhà và đáp ứng nhu cầu thông tin giải trí ngày càng cao của người xem truyền hình.

Các dịch vụ viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Từ đêm giao thừa đến mùng 3 Tết đã có hơn 8.688 lượt khách đến tham quan, du lịch tại tỉnh với doanh thu hơn 2,7 tỷ đồng; trong đó có 64 lượt khách quốc tế.

Trong dịp Tết cổ truyền năm nay có 198 người nước ngoài, 177 người Việt Nam định cư ở nước ngoài tạm trú trên địa bàn tỉnh, chưa phát hiện vấn đề gì liên quan đến an ninh trật tự tại địa phương.

³ Tính đến 30 Tết tổng số bệnh nhân còn lưu lại tại các cơ sở y tế là 902 người.

Tỉnh cũng đã chỉ đạo các ngành, các cấp tại địa phương thực hiện tuyên truyền và tổ chức tốt ‘Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ’ nhân dịp Xuân Giáp Ngọ năm 2014.

7. Tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị, địa phương trong dịp Tết

Quán triệt chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương tại Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012, Công văn số 178-CV/TW ngày 31/12/2013 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Công văn số 2303-CV/TU ngày 13/01/2014 và UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Công văn số 266/UBND-KTTH ngày 20/01/2014 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh tổ chức đón Tết với tinh thần vui tươi, an toàn, lành mạnh và thật sự tiết kiệm; không tổ chức để các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương trong tỉnh đi thăm, chúc tết lãnh đạo cấp trên; nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà cho cấp trên; không sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp Tết; chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, bố trí trực thường xuyên tại cơ quan, đơn vị trong những ngày nghỉ Tết để bảo vệ tài sản cơ quan và kịp thời xử lý thông tin công vụ.

8. Tình hình sản xuất kinh doanh; phòng chống thiên tai dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng

Về sản xuất nông nghiệp:

Toàn tỉnh đã gieo sạ 38.386,5 ha lúa, đạt 98,8% kế hoạch, nguyên nhân gieo sạ không đạt kế hoạch là do nhiều diện tích bị sa bồi thủy phá trong đợt lũ lụt vừa qua chưa khắc phục được, hiện vẫn còn hơn 342 ha không gieo sạ.

Cây hoa màu khác đã gieo trồng được 12.168 ha, trong đó: ngô 3.391 ha, đạt 74,5 % kế hoạch; lạc 3.532 ha, đạt 85% kế hoạch; đậu các loại 1.083 ha, đạt 70% kế hoạch, rau các loại 4.162 ha, đạt 73,4% kế hoạch.

Tính đến 17/01/2014, dịch cúm gia cầm đã xảy ra tại 06 hộ trên 06 thôn thuộc 06 xã ở 03 huyện Nghĩa Hành, Sơn Tịnh và Tư Nghĩa, với tổng số gia cầm bị bệnh 5.019 con (chết trước tiêu hủy 2.854 con, tiêu hủy 2.165 con). Tỉnh đã chỉ đạo tiến hành tiêu hủy số gia cầm còn lại và tổ chức khử trùng theo quy định; đồng thời, thực hiện tiêm phòng bao vây chống dịch tại khu vực ổ dịch. Hiện tại, không phát sinh dịch bệnh long mồm lở móng, bệnh tai xanh ở lợn.

Tổ chức ra quân đánh bắt thủy sản ở các huyện ven biển vào ngày 02-03/02/2014 (mùng 3, mùng 4 Âm lịch) và Tết trồng cây toàn tỉnh vào ngày 05/02/2014 (mùng 6 Âm lịch).

Về sản xuất công nghiệp: Tỉnh đã động viên các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung ứng hàng hóa trong dịp Tết, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tại địa phương và thị trường ở các tỉnh trên toàn quốc; tổ chức nghỉ Tết theo đúng quy định. Các doanh nghiệp do tính chất đặc thù phải hoạt động trong những ngày Tết như Công ty Điện lực Quảng Ngãi, Công ty cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi, Nhà máy lọc dầu Dung Quất... đều tổ chức cho cán bộ công nhân viên đón Tết vui Xuân tại đơn vị trong không khí phấn khởi, đầm ấm.

Tỉnh cũng đã chủ động chỉ đạo thực hiện rà soát, nắm bắt tình hình nợ lương, nợ tiền thưởng của các doanh nghiệp đối với người lao động; vận động các cơ quan, đoàn thể doanh nghiệp quan tâm, chăm lo đời sống người lao động, nhất là đối với lao động ngoài tỉnh làm việc trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh do điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê ăn Tết. Dù còn khó khăn, nhưng hầu hết các doanh nghiệp đều đảm bảo tiền lương, tiền thưởng Tết dương lịch, âm lịch và hiện vật để công nhân ăn Tết; trong đó, mức thưởng cao nhất tại doanh nghiệp không có vốn của Nhà nước là 120 triệu đồng/người, doanh nghiệp FDI là 99 triệu đồng/người, doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước là 41 triệu đồng/người.

Đa số các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức ra quân hoạt động sản xuất kinh doanh vào ngày 05/02 (mùng 6 Tết), riêng có một số đơn vị tổ chức ra quân và bắt đầu hoạt động kinh doanh vào ngày mùng 02 Tết như Nhà máy bia Dung Quất và Siêu thị Thành Nghĩa Quảng Ngãi.

Tóm lại

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, hàng hóa cung ứng phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân phong phú, chất lượng đảm bảo, giá cả được bình ổn. Tuy nhiên, do kinh tế còn khó khăn nên sức mua thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Công tác chăm lo cho người có công cách mạng, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa và đối tượng gặp khó khăn được chú trọng và triển khai thực hiện đầy đủ, góp phần tạo điều kiện để toàn thể nhân dân tỉnh nhà cùng đón Tết trong không khí vui vẻ, đầm ấm. Lĩnh vực giao thông vận tải được đảm bảo, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết, an toàn giao thông được tăng cường. Công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh và khám chữa bệnh cho nhân dân trong dịp Tết được chuẩn bị chu đáo và thực hiện tốt, kịp thời; không để xảy ra dịch bệnh, vụ ngộ độc nào. Tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp được duy trì và đảm bảo, tiền lương, thưởng Tết của công nhân được các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ; điện, nước sạch phục vụ sinh hoạt cho nhân dân trước trong và sau Tết được cung cấp ổn định, liên tục; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quán triệt và thực hiện nghiêm túc; nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ

chức sôi nổi, rộng khắp; các chương trình phát thanh truyền hình được chuẩn bị chu đáo, đa dạng; các dịch vụ viễn thông đảm bảo thông suốt... góp phần tạo không khí phấn khởi, sôi nổi để nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn; tạo khí thế sôi nổi để các ngành, các cấp ra sức thi đua thực hiện thắng lợi và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương ngay từ những ngày đầu năm mới Giáp Ngọ 2014./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Vụ III, Văn phòng TW Đảng tại Đà Nẵng (báo cáo);
- Bộ Tư lệnh và VP Bộ Tư lệnh Quân khu V (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban đảng thuộc Tỉnh ủy;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các Sở, ban ngành tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: C,PVP; các phòng nghiên cứu, CBTH;
- Lưu: VT, P.KHTH. Vy57.



**TL. CHỦ TỊCH
VĂN PHÒNG**

Lê Minh Huân